

**ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN LONG BIÊN  
TRƯỜNG MẦM NON TÂN MAI**

---



**BÀI DỰ THI**  
**“TẤM GƯƠNG NGƯỜI TỐT VIỆC TỐT”**  
**Nhân viên bảo vệ: Nguyễn Văn Năng**  
**Năm sinh: 1971**  
**Đơn vị: Trường MN Tân Mai**  
**Điện thoại: 0914402243**

**Năm 2022**

## **Anh Nguyễn Văn Năng – Tấm gương tiêu biểu với tình yêu nghề, tận tụy, chu toàn với công việc của trường MN Tân Mai.**

Lúc sinh thời Bác Hồ đã từng nói: “Mỗi người tốt, mỗi việc tốt là một bông hoa đẹp. Cả dân tộc ta là một rừng hoa đẹp. Xung quanh chúng ta có biết bao tấm gương về nghị lực sống, về sự nỗ lực phấn đấu, vươn lên trong gian khó để nở hoa thơm cho đời. Bên cạnh đó, còn những con người có những đóng góp thầm lặng, có đạo đức và lối sống giản dị, tên tuổi tuy không được vinh danh trên các phương tiện đại chúng, nhưng lại để cho biết bao người xung quanh phải học tập và noi theo. Tôi xin được chia sẻ với mọi người một tấm gương tiêu biểu với tình yêu nghề, tận tụy, chu toàn với công việc. Đó chính là anh bảo vệ trường tôi- anh Nguyễn Văn Năng



Anh sinh năm 1971, là người sinh ra và lớn lên tại Hà Nội. Anh bắt đầu công việc làm bảo vệ từ năm 2006 khi đó anh 35 tuổi. Có lần, tâm sự với anh, tôi hỏi anh có nhiều công việc mà sao anh lại chọn công việc làm bảo vệ trường mầm non, anh trả lời: “Thật ra anh có nhiều công việc để lựa chọn, nhưng anh lại có mong muốn góp một phần công sức của mình để mang lại bình yên cho các bé và tiếng cười của những đứa trẻ chính là niềm vui của anh”.

Mỗi buổi sáng đến trường làm việc tôi đều nhìn thấy anh với khuôn mặt vui tươi, anh luôn mỉm cười với tất cả mọi người xung quanh. Công việc của anh tưởng chừng đơn giản là đóng, mở cổng và bảo quản cơ sở vật chất nhà trường, bảo quản và trông giữ xe của phụ huynh học sinh nhưng nó lại vô cùng quan trọng. Đó là giữ gìn an ninh mang lại sự bình yên cho các bạn nhỏ, cho các bậc phụ huynh.

Anh là một người tận tâm, nghiêm túc, có trách nhiệm cao trong công việc. Những hôm nhà trường có hội nghị hay những buổi lễ hội cho học sinh, anh lại cùng với đồng nghiệp trong trường cùng căng phông nền sân khấu và chỉnh trang âm thanh loa đài vào chiều hôm trước, rồi anh đến sớm vào ngày hôm sau để khoác lên mình những bộ hình nhân vật ngộ nghĩnh để tặng quà và đón trẻ vào trường.



Anh Nguyễn Văn Năng với nụ cười ấm áp đón các bé vào trường

Không chỉ có trách nhiệm với nhiệm vụ được giao, anh còn nhiệt tình giúp đỡ đồng nghiệp trong trường. Từ việc thay bóng đèn, vòi nước, sửa cửa...tất cả đều một tay anh giúp đỡ. Tôi cảm thấy niềm vui hiện lên trên khuôn mặt của anh mỗi



khi giúp được ai đó. Anh vẫn thường bảo giúp đỡ được mọi người chính là niềm vui của anh vì anh quan niệm “hạnh phúc chính là cho đi”









Trong thời điểm dịch bệnh Covid đang diễn ra, chúng tôi, những giáo viên có thể làm công việc tại nhà thì anh vẫn cần mẫn tận tụy với công việc của mình. Hàng ngày trực tại ngôi trường nhỏ. Vẫn đi kiểm tra xung quanh khuôn viên trường vẫn tưới cây chăm sóc cây xanh. Sau nhiều tháng nghỉ học quay lại trường mọi người đều ngỡ ngàng khi thấy màu xanh tại ngôi trường của mình. Một màu xanh bắt mắt của ngôi trường “Sáng- Xanh – Sạch – Đẹp – Văn minh- Hạnh phúc”. Đó cũng là do một phần góp sức của anh .

Anh vẫn lặng lẽ cặm cụi với những công việc thường ngày với hi vọng mang lại bình an cho ngôi trường của mình. Dường như mùa xuân lúc nào cũng ở trong tâm hồn người bảo vệ cần mẫn, trách nhiệm này. Không biết nói gì hơn chỉ biết chúc anh sẽ luôn nhiệt huyết và tận tâm với công việc mà anh đã lựa chọn.

**Phúc Đồng, ngày 7/10/2022**

**Tác giả: cô giáo Nguyễn Thị Thu**